

MAHALAGANG IMPORMASYON: 2024 Mga Star Rating ng Medicare

Official U.S.
Government
Medicare
Information



Blue Shield of California – H2819

Para sa 2024, nakatanggap ang Blue Shield of California -H2819 ng sumusunod na Star Ratings mula sa Medicare.

Pangkalahatang Star Rating:	Masyado pang bago ang plano para masukat
Rating sa Mga Serbisyon Pangkalusugan:	Masyado pang bago ang plano para masukat
Rating ng Mga Serbisyo sa Gamot:	Masyado pang bago ang plano para masukat



**Walang sapat na data ang ilang plano para ma-rate ang performance.*

Taon-taon, pinag-aaralan ng Medicare ang mga plano batay sa sistemang 5-star rating.

Bakit Mahalaga ang Mga Star Rating

Nire-rate ng Medicare ang mga plano sa kanilang mga serbisyo sa kalusugan at gamot.

Binibigyang-daan ka nitong madaling paghambingin ang mga plano batay sa kalidad at performance.

Ang Mga Star Rating ay batay sa mga kadahilanang kinabibilangan ng:

- Feedback o puna mula sa mga miyembro tungkol sa serbisyo at pangangalaga ng plano
- Ang bilang ng mga miyembro na umalis o nanatili sa plano
- Ang bilang ng mga reklamo na nakuha ng Medicare tungkol sa plano
- Data mula sa mga doktor at ospital na nakikipagtulungan sa plano

Kapag mas maraming star, nangangahulugan itong mas maganda ang plano - halimbawa, maaaring makakuhang mga miyembro ng mas magandang pangangalaga at mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa customer.

Ipinapakita ng bilang ng mga star kung gaano kahusay ang performance ng plano.

★★★★★	MAHUSAY
★★★★☆	HIGIT SA KATAMTAMAN
★★★☆☆	KATAMTAMAN
★★☆☆☆	MAS MABABA SA KATAMTAMAN
★☆☆☆☆	HINDI MAHUSAY

Makakuhang Karagdagang Impormasyon tungkol sa Star Ratings Online

Paghambingin ang Star Ratings para dito at iba pang plano online sa [medicare.gov/plan-compare](https://www.medicare.gov/plan-compare).

May mga tanong ba tungkol sa planong ito?

Makipag-ugnayan sa Blue Shield of California 7 araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. Pacific time sa **(888) 534-4263** (toll-free) o **711** (TTY). Para sa mga kasalukuyang miyembro, mangyaring tumawag sa **(800) 452-4413** (toll-free) o **711** (TTY).

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association.

H2819_23_752B_TA_M Accepted 10222023

T9279-DSNP-TA_1024